

เลขานุการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เลขรับ: 429
วันที่รับ: 6 ธ.ค. 2563
เวลา: 15.30 น.



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขรับ: 4999.
วันที่: 16 ธ.ค. 63
เวลา: 12.26 น.

ที่ อว ๖๔.๒๓/ว.๒๐๒๘

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรในการประชุมการจัดการศึกษาศาชาวิชาการสหประชาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารโครงการจัดการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “การจัดการศึกษาศาชาวิชาการสหประชาชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาศาชาวิชาการสหประชาชาติและสหประชาชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาศาชาวิชาการสหประชาชาติในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันจะนำไปสู่การศึกษาศาชาวิชาการและความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสหประชาชาติในระดับชาติ

ภาควิชาฯ มีความประสงค์จะขอเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำหนด ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสหประชาชาติ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “ความท้าทายของการผลิตบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ในยุค 5G” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำหรับลิงก์การเข้าร่วมการประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในการนี้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ใคร่ขออนุญาตจากท่าน อนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำหนด เป็นวิทยากรในวันและเวลาดังกล่าวด้วย และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์)
คณบดีคณะอักษรศาสตร์

อนุญาต
แจ้งเจ้าตัว

(นางสุวมาลัย ม่วงประเสริฐ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

17 ธ.ค. 2563

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
โทร. ๐-๒๒๑๘-๔๘๑๓
โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๔๘๑๘

โครงการการประชุมการจัดการศึกษาศาखाวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย

หัวข้อ: โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาศาखाวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

The 6th National Conference on Thai Information Science Education (TISE 2021)

Topic: Opportunities & Challenges in Library and Information Science Education

หลักการและเหตุผล

สารสนเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีความเป็นสหวิทยาการสูง การศึกษาและการวิจัยในสาขานี้จำเป็นต้องบูรณาการความรู้และทักษะหลายสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนับเป็นความท้าทายที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขานี้เป็นอย่างมาก

พัฒนาการของการจัดการศึกษาศาखाวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อิทธิพลของแนวคิดที่รับมาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทำให้หลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตเนื้อหาไปสู่การศึกษาหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศศึกษา (information studies) สารสนเทศศาสตร์ (information science) สารสนเทศศาสตร์ (informatics) การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร (archive and record management) วิทยาการข้อมูล (data science) การจัดการความรู้ (knowledge management) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage management) การดูแลรักษาเนื้อหา (content curation) เป็นต้น

ความเป็นพลวัตของสาขาวิชากระทบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎระเบียบในการดำเนินงาน ทำให้การจัดการศึกษาในสาขานี้ดังกล่าวเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นตลาดงานและอาชีพที่มีการพลิกผันอย่างต่อเนื่อง การสร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน การปรับตัวทางวิชาการและวิชาชีพของผู้สอนและความมั่นคงทางวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคที่มีสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลาย การแข่งขันและการร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

ความท้าทายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้สอนด้านสารสนเทศศาสตร์ในหลายสถาบันต้องเผชิญร่วมกัน ดังนั้น การจัดการประชุมการจัดการศึกษาศาखाวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้สอนในสาขาวิชาได้ร่วมกันคิดหาแนวทางพัฒนาการศึกษาในสาขานี้ และเป็นการสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทั้งที่เป็นผลความสำเร็จและบทเรียนต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาสารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขานี้ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักวิชาการในสาขาสารสนเทศศาสตร์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการหลักสูตรและองค์กร

รูปแบบการประชุม

1. การเสวนาทางวิชาการ
2. การนำเสนอ
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 11 - 12 มกราคม 2564

สถานที่

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 02-218-4817 โทรสาร 02-218-4818

Email: tiseconference2021@gmail.com ; libsci@chula.ac.th

FB Group: TISE 2021

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สอน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย จำนวน 100 คน

ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติ เทคนิควิธีและบทเรียนทางการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สอนและนักวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์

เวลา	11 มกราคม 2564	12 มกราคม 2564
11.00 - 12.00	<p>มนุษยศาสตร์ดิจิทัล: มุมมองด้านการจัดการเรียนการสอน</p> <p>วิทยากร:</p> <p>รศ. ดร. วิโรจน์ อรรถมานะกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</p> <p>ผศ. ดร. วีระพงศ์ จันททรัพย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)</p> <p>ผศ. เมธาวี โทละสุด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ:</p> <p>อ.อรุณพล ประมะโย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)</p>	<p>ก้าวสู่โลก Content Curation: คนที่ต้องการงานที่ว่าง</p> <p>วิทยากร:</p> <p>ผศ. ดร. ภูริพันธ์ รุ่งจิจร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</p> <p>คุณสิสรา ชงวารณ มุกดาวิจิตร (นิวซีแลนด์)</p> <p>คุณพิชชา ศิลปะสุวรรณ (Culture Flipper)</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ:</p> <p>ผศ. สุรชาติ พุทธิมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)</p>
12.00 - 13.00	<p>ความท้าทายของการผลิตบรรณารักษ์และคุณบรรณารักษ์ในยุค 5G</p> <p>วิทยากร:</p> <p>อ. ดร. ศิริกาญจน์ โพธิ์ชัยว (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จง)</p> <p>ผศ. ดร. บรรพต พุฒิศร่ากำเนิด (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)</p> <p>ผศ. ดร. เบญจลักษณ์ สุวรรณแซ (มหาวิทยาลัยทักษิณ)</p> <p>ผศ. ดร. สุทธิพันธ์ ชื่นชม (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)</p> <p>คุณสมบอง นิลสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ:</p> <p>อ. ดร. โชติธำรงค์ จงจอหอ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)</p>	<p>นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสาขาสารสนเทศศาสตร์</p> <p>วิทยากร:</p> <p>ผศ. ดร. ศศิพินล ประพนพงคกร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)</p> <p>อ. รุติ คำหอมกุล (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)</p> <p>อ. กชพรรณ นุ่นสังข์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)</p> <p>ผศ. ดร. ศิรมาถ นันทพิชัย (มหาวิทยาลัยทักษิณ)</p> <p>ผศ. ภาณีตา แก้วกูร (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ:</p> <p>อ. ดร. สรคม ตีลสมมาน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</p>
13.00 - 14.00	<p>ตามทันเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนสารสนเทศศาสตร์</p> <p>วิทยากร:</p> <p>ผศ. ดร. ชัยวัฒน์ นันทศรี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)</p> <p>ผศ. ดร. รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)</p> <p>ผศ. เลิศชัย วาสนาภิกรกุลชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร)</p> <p>ดร. สุพรรณงษ์กุล (NECTEC)</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ:</p> <p>ผศ. ดร. ทิพย์ดา จินตโกวิท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</p>	<p>ประกันคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร: ส่งเสริมหรือขัดขวาง</p> <p>วิทยากร:</p> <p>ศ. ดร. กุลธิดา ท่วมสุข (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)</p> <p>รศ. ดร. สมพร พุทธิพิทักษ์ผล (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสาร)</p> <p>ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์กุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</p> <p>ผู้ดำเนินรายการ:</p> <p>ผศ. ณัฐภัทร แก้วรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)</p>